



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

โพสต์ทูเดย์

Post Today
Circulation: 320,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/ข่าวทูเดย์

วันที่: ศุกร์ 4 พฤษภาคม 2561

ปีที่: 16

ฉบับที่: 5566

หน้า: A1(บนซ้าย), A2

Col.Inch: 44.20 Ad Value: 48,620

PRValue (x3): 145,860

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: คลายนอตเร่งเบิกจ่าย ก่อหนี้แล้ว 3.75 แสนล้าน อนุมัติ 7 รัฐวิสาหกิจจัดซื้อจัดจ้างเอง

เร่งเบิกจ่าย

A2

โพสต์ทูเดย์ - บัญชีกลางแจกระเบียบจัดซื้อจัดจ้างใหม่ ไม่ถ่วงลงทุน โขว์ตัวเลขก่อหนี้ล่าสุด 3.75 แสนล้าน ไฟเขียวร่างระเบียบรัฐวิสาหกิจอีก 7 แห่ง

คลายนอตเร่งเบิกจ่าย

ก่อหนี้แล้ว 3.75 แสนล้าน อนุมัติ 7 รัฐวิสาหกิจจัดซื้อจัดจ้างเอง

โพสต์ทูเดย์ - บัญชีกลางแจกระเบียบจัดซื้อจัดจ้างใหม่ ไม่เป็นตัวถ่วงการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ โขว์ตัวเลขก่อหนี้ล่าสุดทะลุ 3.75 แสนล้าน

น.ส.สุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางเดินทางเร่งรัดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างโครงการภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หลังจากพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้ โดยได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลางที่เกี่ยวข้องอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งจัดทีมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณอีก 62 ทีม เพื่อดูแลส่วนราชการ และจากการติดตามผลการก่อหนี้งบประมาณรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ 2561

ทั้งนี้ พบว่าตั้งแต่ต้นปีงบประมาณถึงวันที่ 20 เม.ย. 2561 ก่อหนี้แล้ว 3.75 แสนล้านบาท พบว่าการก่อหนี้ได้สูงกว่าปีงบประมาณ 2560 ในช่วงเวลาเดียวกันที่ก่อหนี้ได้ 3.44 แสนล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนถึง 3.09 หมื่นล้านบาท แสดงให้เห็นว่ากฎหมายจัดซื้อจัดจ้างฉบับใหม่ไม่ได้เป็นปัญหาหรืออุปสรรคต่อการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแต่อย่างใด ทั้งนี้หากได้รับทราบสิ่งที่ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างสะดุด คณะกรรมการจะเข้ามาช่วยผ่อนคลายให้การจัดซื้อจัดจ้างสามารถดำเนินการต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง

“ที่ผ่านมาตรงไหนติดขัดก็มีคณะกรรมการวินิจฉัยเข้าไปดู ซึ่งจะเห็นว่าตัวเลขก่อหนี้ในปีนี้สูงกว่าปีก่อน สะท้อนว่าทุกฝ่ายยังทำงานได้ แมื่อยอดการเบิกจ่าย

อาจจะต่ำไปเล็กน้อย แต่เมื่อก่อหนี้ได้แล้วส่วนใหญ่กว่า 80% จะทำเรื่องเบิกจ่ายงบได้หมด” น.ส.สุทธิรัตน์ กล่าว

อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวอีกว่า คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ได้พิจารณาร่างกฎหรือระเบียบของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์โดยตรงตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2561 อีกจำนวน 7 แห่ง ประกอบด้วย 1.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 2.ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 3.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 4.การยางแห่งประเทศไทย 5.องค์การคลังสินค้า 6.องค์การตลาด และ 7.บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ โดย



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

โพสต์ทูเดย์

Post Today
Circulation: 320,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/ข่าวทูเดย์

วันที่: ศุกร์ 4 พฤษภาคม 2561

ปีที่: 16

ฉบับที่: 5566

หน้า: A1(บนซ้าย), A2

Col.Inch: 44.20 Ad Value: 48,620

PRValue (x3): 145,860

คลิป: สี่สี

หัวข้อข่าว: คลายหอตเร่งเบิกจ่าย ก่อหนี้แล้ว3.75แสนล้าน อนุมัติ7รัฐวิสาหกิจจัดซื้อจัดจ้างเอง

กรมบัญชีกลางจะแจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวให้รัฐวิสาหกิจข้างต้นดำเนินการให้ผู้มีอำนาจพิจารณาออกกฎหรือระเบียบตามที่คณะกรรมการนโยบายฯ เห็นชอบเพื่อประกาศใช้บังคับต่อไป

ทั้งนี้ มีรัฐวิสาหกิจ 1 แห่ง คือ บริษัท กรุงเทพ ได้ขอยกเลิกการขอเวนคืนการจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ทำให้มีรัฐวิสาหกิจที่ขอยกเวนคืนการดำเนินการเกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง จำนวนทั้งสิ้น 32 แห่ง ซึ่งคณะกรรมการเร่งพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างกฎหรือระเบียบของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์ในครั้ง นี้ เพื่อให้รัฐวิสาหกิจสามารถปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างถูกต้อง มั่นใจ คล่องตัว ไร้อุปสรรคในการปฏิบัติงาน และ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ■



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ไทยโพสต์

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 850

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: ศุกร์ 4 พฤษภาคม 2561

ปีที่: 22

ฉบับที่: 7846

หน้า: 6(กลาง)

Col.Inch: 45.73 Ad Value: 38,870.50 PRValue (x3): 116,611.50 ศิลป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: บอร์ดทส.เคาะผ่าตัดองค์กร รongรับภารกิจยุคดิจิทัล ปลดล็อกจัดจ้าง7รsg.

บอร์ดทส.เคาะผ่าตัดองค์กร

รongรับภารกิจยุคดิจิทัล ปลดล็อกจัดจ้าง7รsg.

ไทยโพสต์ ● บอร์ด ท.ส.ไฟเขียวผ่าตัดองค์กรครั้งใหญ่ ดีเคย์ 1 ก.ค.นี้
หวังให้สอดรับกับภารกิจรัฐบาล “บัญชีกลาง” แจงปลดล็อกเพิ่มอีก 7
รัฐวิสาหกิจ ลุยจัดซื้อจัดจ้างการพาณิชย์ เพิ่มความคล่องตัว

นายสมศักดิ์ กังธีระวัฒน์ ให้กับเกษตรกรระดับท้องถิ่น โดยมีภารกิจหลัก 2 ด้าน คือ การพัฒนาสินค้าในระดับชุมชนให้มีศักยภาพและสามารถจำหน่ายในช่องทางออนไลน์ได้ ตลอดจนส่งเสริมกลุ่มชาวบ้านที่มีความเข้มแข็งในท้องถิ่น ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน

นอกจากนี้ ยังปรับโครงสร้าง ท.ส.ให้รองรับกระแสดิจิทัลที่กำลังมาแรง โดยมีการปรับโครงสร้างสายงานด้านเทคโนโลยีใหม่ให้มีความพร้อมในการนำ ท.ส.ไปสู่ยุค 4.0 ตลอดจนพัฒนาช่องทางการขาย เช่น การพัฒนาแอปพลิเคชัน ท.ส.เอโมบาย สำหรับให้บริการการเงินที่หลากหลาย การให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ตลอดจนให้สามารถนำสินค้าของตัวเองไปจำหน่ายผ่านระบบออนไลน์ รวมถึงการใช้ Big Data เพื่อบริหารข้อมูลตลอดห่วง

ทั้งนี้ ยังได้มีการเพิ่มส่วนงานการตลาดลูกค้าและท่องเที่ยวชุมชนเพื่อพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวและสร้างความเข้มแข็ง



สมศักดิ์ กังธีระวัฒน์

โซ่การผลิต การให้บริการการเงิน และส่วนสุดท้ายที่ ท.ส.มี การปรับปรุงคือการปรับโครงสร้างให้สอดคล้องกับนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ซึ่งเน้นให้มีโครงสร้างการบริหารที่ถ่วงดุลกัน ตรวจสอบกันเองได้ เพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน โดยโครงสร้างงานใหม่นี้จะเริ่มมีผลใช้ตั้งแต่ 1 ก.ค.นี้เป็นต้นไป

ด้าน นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลางเปิดเผยว่า คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ได้พิจารณาร่างกฎหรือระเบียบของรัฐบาลที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ตามมาตรา

7 แห่งพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 อีกจำนวน 7 แห่ง

ประกอบด้วย 1.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 2.ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) หรือเอ็กอิมแบงก์ 3.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 4.การยางแห่งประเทศไทย 5.องค์การคลังสินค้า 6.องค์การตลาด และ 7.บริษัท อนุรักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด โดยกรมบัญชีกลางจะแจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวให้รัฐวิสาหกิจข้างต้นดำเนินการให้ผู้มีอำนาจพิจารณาออกกฎหรือระเบียบตามที่คณะกรรมการนโยบายเห็นชอบเพื่อประกาศใช้บังคับต่อไป

อย่างไรก็ดี จากการติดตามผลการก่องหนึ่งประมาณรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงวันที่ 20 เม.ย.2561 ก่องหนึ่งแล้ว 3.75 แสนล้านบาท พบว่าก่องหนึ่งได้สูงกว่าปีงบประมาณ 2560 ในช่วงเวลาเดียวกัน เป็นจำนวนถึง 3.09 หมื่นล้านบาท แสดงให้เห็นว่ากฎหมายจัดซื้อจัดจ้างฉบับใหม่ไม่ได้เป็นปัญหาหรืออุปสรรคต่อการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแต่อย่างใด.



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ไทยรัฐ

Thal Rath
Circulation: 800,000
Ad Rate: 1,600

Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

วันที่: ศุกร์ 4 พฤษภาคม 2561

ปีที่: 69

ฉบับที่: 22018

หน้า: 15(ซ้าย)

Col.Inch: 32.69 Ad Value: 52,304

PRValue (x3): 156,912

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: มุมข่าวราชการ: เกษตรยุคใหม่(3)

มุม ข่าวราชการ 'ธ.12'

เกษตรยุคใหม่ (3)

สิ่งที่สอดคล้องกับนโยบายการบูรณาการงานภาคเกษตรของจังหวัดอย่างยั่งยืนที่ นายกฤษณา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วางไว้คือคำสั่งคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ที่ 2/2561 ที่ออกมาก่อนหน้านี้

เป็นเรื่องของแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัดเพื่อดำเนินการและปฏิบัติงานพัฒนาการเกษตรในระดับพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดเชื่อมโยงการตลาดนำการผลิตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดการบูรณาการอย่างมีเอกภาพในจังหวัดตอบสนองนโยบายรัฐบาล และส่งผลสัมฤทธิ์สู่เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่มากขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 และมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติเศรษฐกิจการเกษตร พ.ศ.2522 ให้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัดขึ้นใหม่ มีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1.ผู้ว่าราชการจังหวัด ประธานอนุกรรมการ 2.ผู้แทนหน่วยทหารกองทัพบกในพื้นที่ หรือผู้แทนกองอำนาจการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ในจังหวัด 3.ปลัดจังหวัด 4.หัวหน้าสำนักงานจังหวัด 5.ท้องถิ่นจังหวัด 6.พาณิชย์จังหวัด 7.อุตสาหกรรมจังหวัด 8.ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด 9.ประธานกรรมการเครือข่าย สทศ.ระดับจังหวัด 10.ประธาน

สภาอุตสาหกรรมจังหวัด 11.ประธานหอการค้าจังหวัด 12.ผู้แทนสถาบันการศึกษาด้านการเกษตรในพื้นที่จังหวัด 13.ผู้อำนวยการสำนักงาน อ.ก.ส. จังหวัด 14.ประมงจังหวัด 15.ปศุสัตว์จังหวัด 16.ผู้แทนหน่วยงานกรมการข้าวที่รับผิดชอบพื้นที่จังหวัด 17.ผู้แทนหน่วยงานกรมวิชาการเกษตรที่รับผิดชอบพื้นที่จังหวัด 18.ผู้แทนหน่วยงานกรมหม่อนไหมที่รับผิดชอบพื้นที่จังหวัด 19.ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัด 20.ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพื้นที่จังหวัด 21.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 22.เกษตรจังหวัด 23.สหกรณ์จังหวัด 24.หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ 25.ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่รับผิดชอบพื้นที่จังหวัด 26.ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัด 27.ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร/ผู้แทนที่รับผิดชอบพื้นที่จังหวัด 28.ผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกิน 2 ท่าน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง 29.ประธานกรรมการบริษัท ประชากรรัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด 30.ประธานสมาพันธ์ SME ไทย จังหวัด 31.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ให้คณะกรรมการดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1.กำหนดยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการกิจกรรมพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดให้สอดคล้องกับนโยบาย (Agenda) และแนวทางการดำเนินงานการพัฒนาการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อขับเคลื่อนภาคการเกษตรของประเทศไทย ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล 2.ทำหน้าที่เป็นกลไกในการกำกับดูแล ขับเคลื่อนการดำเนินการตามนโยบายและแนวทางการพัฒนาการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งแผนพัฒนาจังหวัดนั้นๆ 3.ประสานการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด (Area-based) กับหน่วยงานรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง 4.ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน โครงการตามนโยบายที่สำคัญด้านการเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด 5.สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรและสหกรณ์ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับข้อเท็จจริงต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ฯลฯ

เรื่องการบริหารงานเกษตรยุคใหม่นี้ยังมีเรื่องราวให้อ่านอีกมากในโอกาสที่เหมาะสม.

“ธ.12”



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij
Circulation: 200,000
Ad Rate: 1,450

Section: การเงิน-ลงทุน/Money Wise

วันที่: ศุกร์ 4 พฤษภาคม 2561

ปีที่: 31 ฉบับที่: 10816

Col.Inch: 33.06 Ad Value: 47,937

หัวข้อข่าว: ไฟเขียวร่างระเบียบจัดซื้อ'7รสก.'

หน้า: 21(กลาง)

PRValue (x3): 143,811

ศิลปิน: ชาว-ดำ

ไฟเขียวร่างระเบียบจัดซื้อ'7รสก.'

กรุงเทพธุรกิจ • บัญชีกลาง เผยบอร์ดจัดซื้อจัดจ้างฯ เห็นชอบร่างระเบียบเกี่ยวกับการพาณิชย์ของรัฐวิสาหกิจเพิ่มอีก 7 แห่ง ช่วยดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างถูกต้อง คล่องตัวไม่เป็นอุปสรรคลงทุนภาครัฐ

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ได้พิจารณาร่างกฎหรือระเบียบของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 20 เม.ย.2561 อีกจำนวน 7 แห่ง ประกอบด้วย 1. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 2. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 3. สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 4. การยางแห่งประเทศไทย 5. องค์การคลังสินค้า 6. องค์การตลาด และ 7. บริษัทธนากริษัทพัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

โดยกรมบัญชีกลางจะแจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวให้รัฐวิสาหกิจข้างต้นดำเนินการให้ผู้มีอำนาจพิจารณาออกกฎหรือระเบียบตามที่คณะกรรมการนโยบายฯ เห็นชอบเพื่อประกาศใช้บังคับต่อไป ทั้งนี้

มีรัฐวิสาหกิจ 1 แห่ง คือ บริษัทอู่กรุงเทพ จำกัด ได้ขอยกเลิกการขอยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ทำให้มีรัฐวิสาหกิจที่ขอยกเว้นการดำเนินการเกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงจำนวนทั้งสิ้น 32 แห่ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ เร่งพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างกฎหรือระเบียบของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์ในครั้งนี้ เพื่อให้รัฐวิสาหกิจสามารถปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างถูกต้อง มั่นใจคล่องตัว ไร้อุปสรรคในการปฏิบัติงาน และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

นางสาวสุทธิรัตน์ กล่าวด้วยว่า ความท้าทายของกรมบัญชีกลาง คือ ทำอย่างไรที่จะให้การจัดซื้อจัดจ้างโครงการภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เดินหน้าได้ หลังจากพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้

โดยได้ระดมสรรพกำลังเจ้าหน้าที่ของกรมบัญชีกลาง ที่เกี่ยวข้องอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งจัดทีมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณอีก 62 ทีม เพื่อดูแลส่วนราชการ และ

จากการติดตามผลการก่อหนึ่งงบประมาณรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงวันที่ 20 เม.ย.2561 ก่อหนี้แล้ว 375,860 ล้านบาท พบว่าก่อก่อนได้สูงกว่าปีงบประมาณ 2560 ในช่วงเวลาเดียวกัน (ก่อก่อนได้ 344,948 ล้านบาท) เป็นจำนวนถึง 30,912 ล้านบาท แสดงให้เห็นว่ากฎหมายจัดซื้อจัดจ้างฉบับใหม่ไม่ได้เป็นปัญหาหรืออุปสรรคต่อการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแต่อย่างใด ทั้งนี้หากได้รับทราบสิ่งที่ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างสะดุดคณะกรรมการจะเข้ามาช่วยผ่อนคลายให้การจัดซื้อจัดจ้างสามารถดำเนินการต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง

อธิบดีกรมบัญชีกลางกล่าวในตอนท้ายว่า กรมบัญชีกลางยังคงมุ่งมั่นดำเนินงานตามหลักการการจัดซื้อจัดจ้างในเรื่องความคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตรวจสอบได้ และที่สำคัญคือจะต้องทำให้การปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐทุกแห่งมีความคล่องตัว ไร้ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด อันจะส่งผลต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศต่อไป



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij
Circulation: 200,000
Ad Rate: 2,400

Section: การเงิน-ลงทุน/Money Wise

วันที่: ศุกร์ 4 พฤษภาคม 2561

ปีที่: 31

ฉบับที่: 10816

หน้า: 21(ขวา)

Col.Inch: 9.57 Ad Value: 22,968

PRValue (x3): 68,904

ศิลปิน: สมิ

หัวข้อข่าว: ราคายางประกาศเที่ยงวัน วันที่ 3 พฤษภาคม 2561

ราคายางประกาศเที่ยงวัน วันที่ 3 พฤษภาคม 2561

ชนิด	มิถุนายน 2561		กรกฎาคม 2561	
	กรุงเทพฯ	สงขลา	กรุงเทพฯ	สงขลา
ยางแผ่นรมควัน				
ชั้น 1	56.45	56.20	56.65	56.40
ชั้น 2	55.85	55.60	56.05	55.80
ชั้น 3	55.30	55.05	55.50	55.25
ชั้น 4	55.00	54.75	55.20	54.95
ชั้น 5	54.55	54.30	54.75	54.50
ยางแท่ง				
STR5L	55.50	55.25	55.70	55.45
STR20	45.20	44.95	45.40	45.15
น้ำยางข้น 60%	38.30	38.05	38.50	38.25

ที่มา : การยางแห่งประเทศไทย



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

บางกอกทูเดย์

Bangkok Today
Circulation: 150,000
Ad Rate: 1,000

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 4 - พฤษภาคม 2561

ปีที่: 14

ฉบับที่: 3083

หน้า: 10(ล่าง)

Col.Inch: 46.32 Ad Value: 46,320

PRValue (x3): 138,960

คลิป: สี่สี่

หัวข้อข่าว: ธปท. หวังการลงทุนภาครัฐช่วยเร่งให้เศรษฐกิจขยายตัว

ธปท. หวังการลงทุนภาครัฐ ช่วยเร่งให้เศรษฐกิจขยายตัว

นางสาวพรเพ็ญ สดศรีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจมหภาค ฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า เศรษฐกิจไทยไตรมาส 1 ปี 2561 คาดว่าขยายตัวใกล้เคียงกับไตรมาส 4 /2560 ที่เติบโตร้อยละ 4 โดยแรงส่งมาจากการส่งออกสินค้าที่ขยายตัวดีเกือบทุกหมวดสินค้าและภาคการท่องเที่ยวที่ขยายตัวดีต่อเนื่องมีนักท่องเที่ยวเข้าไทย 10 ล้านคน โดยเฉพาะจากนักท่องเที่ยวจีน

อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวของเศรษฐกิจยังไม่เต็มที่ การบริโภคขยายตัวดีมาจากผู้มีรายได้ปานกลางและผู้มีรายได้สูง ขณะที่กำลังซื้อโดยรวมยังไม่เข้มแข็ง โดยเฉพาะในกลุ่มผู้มีรายได้น้อย สะท้อนจากรายได้ครัวเรือนภาคเกษตรกรรมเดือนมีนาคมหดตัวร้อยละ 3.8 ตามการส่งออกสินค้าเกษตรที่ลดลง โดยเฉพาะการส่งออกยางพาราและผลิตภัณฑ์ที่หดตัวจากทั้งด้านราคาและปริมาณ เนื่องจากฐานราคาที่สูงจากเหตุการณ์น้ำท่วมภาคใต้ปีก่อน และด้านปริมาณจากมาตรการจำกัดปริมาณการส่งออกภายใต้ข้อตกลงสภาพภาคียางพาราระหว่างประเทศ

นางสาวพรเพ็ญ กล่าวว่า เศรษฐกิจไทยไตรมาส 2/2561 คาดว่าจะขยายตัวต่อเนื่องและเห็นการกระจายตัวของเศรษฐกิจมากขึ้น โดยคาดว่าจะการใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐจะมีบทบาทมากขึ้น หลังจากไตรมาส 1/2561 การลงทุนภาครัฐแผ่วลงตามการเบิกจ่ายงบลงทุนของกรมทางหลวงที่ลดลง ประกอบกับผลของฐานสูงจากการเร่งเบิกจ่ายปีก่อน ซึ่งหากการลงทุนภาครัฐขยายตัวจะมีส่วนสนับสนุนการลงทุนภาคเอกชนให้ลงทุนตามจากที่ไตรมาส 1/2561 แผ่วลงเช่นกัน

ส่วนปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตาม ยังเป็นปัจจัยต่างประเทศ ทั้งนโยบายกีดกันทางการค้า ปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศ แม้มีสัญญาณดีขึ้นแต่ยังไม่น่าไว้วางใจ

นายศิริรุจ จุลกะรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนมีนาคม 2561 ว่า มีการขยายตัวร้อยละ 2.62 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยขยายตัวเป็นบวกติดต่อกันเป็นเดือนที่ 11 เป็นผลมาจากการส่งออกที่ฟื้นตัวตามภาวะเศรษฐกิจโลกอย่างต่อเนื่อง ขณะที่กำลังซื้อในประเทศก็มีทิศทางที่ดีเช่นเดียวกัน ส่งผลทำให้ไตรมาสที่ 1/2561 ดัชนีขยายตัวร้อยละ 3.93 อัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ที่ร้อยละ 76.06 สูงสุดในรอบ 60 เดือนนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2556 โดยอุตสาหกรรมสำคัญที่ส่งผลบวก ได้แก่ รถยนต์และเครื่องยนต์



น้ำตาลทราย น้ำมันปิโตรเลียม เม็ดพลาสติก และน้ำมันพืช

สำหรับอุตสาหกรรมที่ส่งผลบวกต่อดัชนีผลผลิตเดือนมีนาคม 2561 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ได้แก่ รถยนต์และเครื่องยนต์ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.01 จากเครื่องยนต์และรถปิคอัพเป็นหลัก ตามการเติบโตของกำลังซื้อภายในประเทศที่ดีขึ้น น้ำตาลทราย ขยายตัวเพิ่มขึ้น



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

บางกอกทูเดย์

Bangkok Today
Circulation: 150,000
Ad Rate: 1,000

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 4 - พฤษภาคม 2561

ปีที่: 14 ฉบับที่: 3083 หน้า: 10(ล่าง)

Col.Inch: 46.32 Ad Value: 46,320 PRValue (x3): 138,960

คลิป: ๗๗

หัวข้อข่าว: ธปท. หวังการลงทุนภาครัฐช่วยเร่งให้เศรษฐกิจขยายตัว

ร้อยละ 25.59 จากการขยายพื้นที่เพาะปลูกและสภาพอากาศเอื้ออำนวยต่อการเจริญเติบโต ทำให้
วัตถุดิบคือ อ้อยเข้าสู่โรงงานจำนวนมาก น้ำมันปิโตรเลียม ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.98 จากการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจในประเทศและปริมาณรถยนต์ที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงการท่องเที่ยวที่ขยายตัวสูง
เมื่อเทศกาลสงกรานต์ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.67 และน้ำมันพืช ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 34.92

นอกจากนี้ อุตสาหกรรมสำคัญที่ยังคงขยายตัวได้ดี ได้แก่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ปรับตัว
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.33 อุตสาหกรรมอาหารปรับตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 22.2 การ
บริโภคในประเทศขยายตัวตามภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการส่งออกสินค้า
อาหารขยายตัวจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการส่งออกสินค้า
อาหารขยายตัวจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการส่งออกสินค้า
สำหรับสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น จีน รวมถึงกลุ่มประเทศ CLMV ช่วยหนุนความต้องการสินค้า
ไทยทั้งทางตรงและทางอ้อมผ่านห่วงโซ่อุปทานการผลิต ■



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: ศุกร์ 4 พฤษภาคม 2561

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14663

หน้า: 1 (ล่าง), 8, 9

Col.Inch: 227.22 Ad Value: 352,191

PRValue (x3): 1,056,573

ศิลป์: สีสี่

หัวข้อข่าว: ยันอุ้มทีวีดิจิทัลก่อน25พค. วท.โชว์บิกดาต้า10จว. จน'เจบิค'ถกบิกตูลงทุนอีอีซี

ยันอุ้มทีวีดิจิทัลก่อน25พค. วท.โชว์บิกดาต้า10จว.จน 'เจบิค'ถกบิกตูลงทุนอีอีซี

'วิษณุ'ยันคสช.อุ้มทีวีดิจิทัลทันก่อน 25 พ.ค. นายก
ทีวีดิจิทัลเผยได้แต่รอวอนใช้ม.44 (อ่านต่อหน้า 8)

ต่อจากหน้า 1

บิกดาต้า

บิกตู'หรือผู้บริหารเจบิค

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม ที่ทำเนียบ
รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ(คสช.) ให้การต้อนรับนายทะตะชิ
มะอะตะ กรรมการผู้อำนวยการและหัวหน้า
เจ้าหน้าที่บริหารธนาคารเพื่อความร่วมมือ
ระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (เจบิค) เข้าเยี่ยม
คารวะ โดยพล.ท.วีรชน สุคนธ์ปฏิภาค รอง
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผย
ว่า เจบิครายงานเกี่ยวกับความคืบหน้าใน
การผลักดันโครงการต่างๆ ภายใต้โครงการ
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(อีอี
ซี) เช่น โครงการระบบรางต่างๆ โดยเน้น
triple win คือ ได้รับประโยชน์ร่วมกัน ทั้ง
ไทย ญี่ปุ่น และจีน โดยจะเป็นโครงการแรกที่
ญี่ปุ่นและจีนจะทำงานร่วมกัน และการพัฒนา
อุตสาหกรรมเป้าหมายของไทย นายภยินดี
ที่ทราบว่าญี่ปุ่นและจีนมีความมุ่งมั่นที่จะร่วม
มือกันในการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
ในประเทศที่ 3 โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการ
รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบินเป็น
โครงการแรก ซึ่งจะส่งผลดีต่อความร่วมมือใน
ภูมิภาค นายภยินดีว่าไทยยินดีสนับสนุนภาค
เอกชนญี่ปุ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ
ต่างๆ ของอีอีซีเพิ่มเติม

พล.ท.วีรชนกล่าวว่า นายทะตะชิระบุว่า
ญี่ปุ่นจะส่งผู้แทนระดับสูงมาเข้าร่วมในการ
ประชุมสุดยอดยุทธศาสตร์ความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจจิวิวัตติ-เจ้าพระยา-แม่โขง(เอซีเอ็ม
อีซีเอส) ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพในวันที่ 15-16
มิถุนายน 2561 ซึ่งนายภยินดีหวังว่าญี่ปุ่นจะ
เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ การ

ลงทุนในตราสารแห่งทุนที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ในกลุ่มประเทศ กัมพูชา
ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย(ซีแอลเอ็ม
วีที) ในสาขาต่างๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่ออนุ
ภูมิภาคกลุ่มน้ำโขง

'สมคิด'เร่งดันลงทุนในอีอีซี

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลการหารือกับเจบิคว่า
ได้หารือเกี่ยวกับความคืบหน้าในการผลักดันโครงการต่างๆ ในโครงการอีอีซีโดย
เฉพาะการสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3
สนามบิน ซึ่งเจบิคพร้อมสนับสนุนทางการเงิน
ดอกเบี้ยต่ำให้กับเอกชนไทย โดยกฎหมาย
ผ่านความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่ง
ชาติ(สนช.)แล้ว ขณะนี้รอประกาศบังคับ
ใช้ในราชกิจจานุเบกษา จากนั้นจะประกาศ
กำหนดคุณสมบัติ(ทีโออาร์) เพื่อให้เอกชน
รับทราบเพื่อตัดสินใจเสนอโครงการลงทุน
ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวต้องประเมินผล
ตอบแทนทางเศรษฐกิจให้ครอบคลุมทั้ง
ในระยะยาวและผลกำไรในระยะสั้น ทั้งนี้
รัฐบาลไทยต้องการให้ญี่ปุ่นผลักดันโครงการ
อินโด-แปซิฟิก เชื่อมเส้นทางคมนาคมจาก
อินเดีย-เมียนมา ไทย-เวียดนาม-ญี่ปุ่น-
ออสเตรเลีย ให้เห็นเป็นรูปธรรม เนื่องจาก
ไทยตั้งอยู่จุดศูนย์กลางของโครงการดังกล่าว
จึงต้องการให้ญี่ปุ่นออกแรงผลักดันมากขึ้น
ทั้งนี้ กรรมการผู้อำนวยการเจบิคแจ้งว่า
ญี่ปุ่นพร้อมส่งผู้แทนระดับสูงมาเข้าร่วมใน
การประชุมสุดยอด เอซีเอ็มอีซีเอสจะมีการ
ประกาศแผนแม่บทหารือเกี่ยวกับ 3 สาขาหลัก
ได้แก่ 1.การเสริมสร้างความเชื่อมโยงแบบไร้
รอยต่อในอนุภูมิภาค 2.การลดประสานด้าน
เศรษฐกิจ โดยเฉพาะการระดมทุนเพื่อจัด
ตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และ 3.การพัฒนาภูมิภาคในลักษณะยั่งยืน
และมีนวัตกรรม

นายสมคิดกล่าวว่า ไทยมีความสนใจที่จะ
ศึกษาเกี่ยวกับประเทศแถบเอเชียแปซิฟิก 11
ประเทศ บรรลุข้อตกลงจัดทำเขตการค้าเสรี
ภายใต้ชื่อซีพีทีพีพี จึงขอให้ญี่ปุ่นช่วยศึกษา
ผลกระทบต่อประเทศไทย โดยเฉพาะภาค
การเกษตรและอุตสาหกรรมยา ตลอดจนช่วย
ติดตามความคืบหน้าของโครงการรถไฟ
สายสีแดง และการลงทุนในระบบขนส่ง
ทางรางเส้นทางอื่นๆ ในกรุงเทพมหานคร
รัฐบาลยังต้องการเร่งรัดการสร้างศูนย์ซ่อม
อากาศยาน(เอ็มอาร์โอ) จึงต้องเร่งรัดการ
แต่งตั้งกรรมการผู้อำนวยการการบินไทย
และประธานบอร์ดเพื่อเร่งเดินหน้าโครงการ
ขนาดใหญ่ และการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง
เฟส 3 เพื่อให้การลงทุนโครงการขนาดใหญ่
คืบหน้า จะดึงความเชื่อมั่นการลงทุนจาก
นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศได้มากกว่า
ในปัจจุบัน

'สมคิด'กระทุ้งในกรม.ทำบิกดาต้า

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง กล่าวว่า แนวคิดของการ
จัดทำบิกดาต้าภาครัฐ เนื่องจากยังไม่มีใคร
ทำ ซึ่งนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี
ให้ความสำคัญเรื่องนี้มานานแล้ว
และพูดหลายครั้งในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
(ครม.) ว่าขอให้ทุกๆ หน่วยงานไปทำ ใน
ส่วนของกระทรวงการคลัง เริ่มทำมาแล้ว
พอสมควร โดยเฉพาะเรื่องของภาษีได้รวม
ดาต้าผู้เสียภาษีอากรเป็นเบอรบ์บัญชีเดียว
และเชื่อมระบบภาษีของ 3 กรม คือ ศุลกากร
สรรพากร และสรรพสามิตเข้าด้วยกัน
ตรงนี้จะช่วยให้แต่ละกรมสามารถนำ
ข้อมูลผู้เสียภาษีไปใช้เพื่อประโยชน์ในการ
ขยายฐานภาษี

นายอภิศักดิ์กล่าวต่อว่า นอกจากนั้นคลัง
ยังได้ดำเนินการในเรื่องผู้มีรายได้น้อยทำให้รัฐ
ทราบว่าควรช่วยเหลืออะไรกับกลุ่มคนเหล่านั้น
บ้าง รู้ความต้องการที่ชัดเจน ทำให้สามารถ
ช่วยเหลืออย่างตรงจุด และข้อมูลตรงนี้นำ
ไปสู่นโยบายที่จะช่วยเหลือในอนาคต และ
หากสามารถเชื่อมข้อมูลกับกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)
ได้ ทำให้รู้ว่าควรช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้น้อย
การศึกษาควรไปช่วยตรงไหน ทำให้
การช่วยเหลืออยู่ในระนาบเดียวกัน ไม่ซ้ำซ้อนกัน

คลัง6ด.เสร็จ/ต้นแบบกระทรวงอื่น

นายอภิศักดิ์กล่าวว่า ส่วนการรวมข้อมูล



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: ศุกร์ 4 พฤษภาคม 2561

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14663

หน้า: 1 (ล่าง), 8, 9

Col.Inch: 227.22 Ad Value: 352,191

PRValue (x3): 1,056,573

ศิลป์: สีสี่

หัวข้อข่าว: ยันอุ้มทีวีดิจิทัลก่อน25พค. วท.โชว์บิกดาต้า10จว. จน'เจบิค'ถกบิกข้อมูลทุนอีอีซี

ของรัฐบาลหากจะลงนามไปเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม เป็นจุดเริ่มต้นของการนำข้อมูลรัฐบาลที่มีฐานใหญ่มากมาจัดทำเป็นบิกดาต้าเชื่อมโยงกัน เพื่อประโยชน์ด้านต่างๆ เช่น การช่วย

เหลือเอสเอ็มอีจับแบงก์รัฐมาลงนามกับระบบสาธารณูปโภค ซึ่งการลงนามดังกล่าวเป็นแค่จุดเริ่มต้น เพื่อแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานอื่นได้เห็นว่ามีข้อมูลเหล่านี้ถูกนำมารวมกันผู้ได้ประโยชน์คือประชาชน เพราะเมื่อมีข้อมูลที่ช่วยให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างตรงจุด รวมถึงสามารถลดดอกเบี้ยช่วยเหลือเอสเอ็มอีให้ถูกลงอีก

นายอภิศักดิ์กล่าวว่า จากนโยบายรองนายกฯกำหนดให้กระทรวงการคลังเร่งทำบิกดาต้าให้เห็นใน 6 เดือน ดังนั้น กระทรวงการคลังตั้งกลุ่มงานขึ้นมาดูแล โดยอยู่ในสังกัดกลุ่มเทคโนโลยี สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กลุ่มงานดังกล่าวมีหน้าที่นำเอาดาต้ามาวิเคราะห์ว่าอะไรสำคัญ รวมถึงสร้างแพลตฟอร์มขึ้นมา และต้องเตรียมพร้อมในการเชื่อมโยงกับกระทรวงอื่น ถ้าเชื่อมกับกระทรวงอื่นได้ทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลทำได้ลึกยิ่งขึ้น ซึ่งการเชื่อมข้อมูลกับกระทรวงอื่นนั้นคงต้องดูว่าเขาพร้อมไหม ซึ่งภายใน 6 เดือน กระทรวงการคลังพร้อมแน่ โดยแกนหลักในการทำเรื่องบิกดาต้าภาครัฐ คือ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

ชี้บิกดาต้ารัฐประโยชน์ต่อนโยบาย

นายอภิศักดิ์กล่าวว่า ในการจัดทำบิกดาต้า นั้นสิ่งสำคัญคือข้อมูลที่จะนำไปวิเคราะห์ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญในการไปสังเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว หัวใจสำคัญคือแพลตฟอร์มใหญ่ ต้องระบุชัดเจนว่าดาต้าอะไรที่ควรจะมีเก็บ ดาต้าอะไรควรเอาไปรวม ไม่ใช่ไปเก็บขยะรวมกัน โดยจุดเริ่มต้นต้องรู้ว่าดาต้าอะไรสำคัญที่ต้องเอาไปวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ ซึ่งตรงนี้ก็ถือเป็นการเตรียมตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัล นอกจากต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยี ต้องเตรียมคนแล้ว ข้อมูลเป็นพื้นฐานที่สำคัญ

“ข้อมูลจากบิกดาต้าภาครัฐทำให้รัฐสามารถนำไปประเมินนโยบายต่างๆ ในอดีต การทำดาต้าลักษณะนี้เกิดขึ้นในภาคเอกชน เช่นห้างวอลมาร์ตของสหรัฐอเมริกา เก่งกว่ารายอื่นในวงการค้าปลีก เพราะเขานำข้อมูลจากลูกค้ามาวิเคราะห์ วิจัย ทำให้เด็กลงนโยบายเหนือกว่าคนอื่น เอาชนะคนอื่นได้

ซึ่งกลุ่มค้าปลีกบ้านของไทยเริ่มทำบ้างแล้ว” นายอภิศักดิ์กล่าว

วท.ทำบิกดาต้าคนจน

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เปิดเผยว่า วท.ได้ทำข้อมูลบิกดาต้าการแก้ปัญหาคนจนและระบุปัญหาของเกษตรกรและปัญหารายจังหวัดของประเทศไทย หรือระบบบริหารจัดการข้อมูลคนจนแบบชี้เป้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อใช้เป็นโรดแมปหรือแผนที่นำทางในการนำมาวิเคราะห์เพื่อจัดทำนโยบายแก้ ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำคนในประเทศ ข้อมูลดังกล่าว

สามารถระบุได้เลยว่าคนจนอยู่ที่ไหน ต้องการอะไร และจะฟื้นความยากจนได้อย่างไร และคนจนในแต่ละอาชีพก็จะมีปัญหาแตกต่างกัน อาทิ คนมีอาชีพทำนาจะมีปัญหาการเงินมาเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาเป็นการศึกษา การเข้าถึงบริการรัฐ สุขภาพ และความเป็นอยู่ คนมีอาชีพทำไร่จะมีปัญหาการเงินมาเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาเป็นการเข้าถึงบริการรัฐ การศึกษา สุขภาพและความเป็นอยู่ คนทำสวน ปัญหาอันดับหนึ่งคือการเงิน รองลงมาเป็นเรื่องการศึกษา สุขภาพ การเข้าถึงบริการของรัฐและความเป็นอยู่ ส่วนอาชีพประมงและปศุสัตว์ มีปัญหาเหมือนกันคือการเงิน การศึกษา การเข้าถึงบริการของรัฐ สุขภาพและความเป็นอยู่

ชี้เป้าข้อมูล10จว.ยากจน

รัฐมนตรีวท.กล่าวว่า ดังนั้นบิกดาต้าที่วท.ทำขึ้นจะแก้ปัญหาคนจนแบบชี้เป้า โดยจากข้อมูลพบว่า 10 จังหวัดที่มีคนยากจนมากที่สุดคือ แม่ฮ่องสอน กาฬสินธุ์ บุรีรัมย์ น่าน นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ ชัยนาท ตาก อำนาจเจริญนั้น อย่างจ.แม่ฮ่องสอน ข้อมูลระบุว่า มีประชากร 68,909 คน มีคนจน 24,132 คน และสามารถแยกได้เลย เด็กที่ไม่ได้รับการศึกษามากับดับมี 6,778 คน ไม่ได้รับสิทธิรักษาพยาบาล 10,113 คน คนในบ้านอ่านเขียนคิดเลขไม่ได้ 8,843 คน เข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุน 9,859 คน เป็นต้น หรือจังหวัดใกล้กรุงเทพฯ อย่างนนทบุรี พบว่ามีเด็กไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับถึง 7,436 คน ไม่ได้รับสิทธิรักษาพยาบาลถึง 3,557 คน เข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุน 761 คน หรือจ.ชลบุรีที่ถือว่ามีความ

ความเจริญ ยังพบว่าเด็กที่ไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับถึง 14,342 คน ไม่ได้รับสิทธิรักษาพยาบาล 5,282 คน เข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุน 2,516 คน หรือจ.เชียงใหม่ที่ถือว่ามีความเจริญมาก ยังพบว่าเด็กที่ไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับถึง 37,472 คน ไม่ได้รับสิทธิการรักษาพยาบาล 32,027 คน เข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุน 46,031 คน เป็นต้น

รพท.ชี้แบงก์พร้อมแล้ว

นางสาวสิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า การนำฐานข้อมูลของธนาคารมาวิเคราะห์ด้วยบิกดาต้าเป็นเรื่องที่ดีและจะทำให้เกิดประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ข้อมูลที่มีอยู่มาใช้ประกอบในการทำนโยบายของภาครัฐ และเพื่อพัฒนาบริการที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของลูกค้าได้ ด้านเตรียมความพร้อมธนาคารต่างๆ นั้น เชื่อว่าแต่ละธนาคารมีความพร้อมอยู่แล้ว

ว่าที่อธิบดีสรรพากรรับลูก

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ว่าที่อธิบดีกรมสรรพากรกล่าวว่า เตรียมนำรูปแบบการบิกดาต้าของรัฐวิสาหกิจไปใช้กับกรมสรรพากร เพื่อให้ฐานการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพากรเพิ่มมากขึ้น โดยไม่จำเป็นที่จะต้องเพิ่มอัตราภาษี นอกจากนี้ ยังมีแนวคิดไปจัดทาระบบของสรรพากร เพื่อให้การจัดเก็บภาษีเพิ่มเติมเหมือนในกรณีการจัดเก็บรายได้ของรัฐวิสาหกิจ ตรงนี้คาดว่าจะต้องใช้เวลาในการดำเนินการกรณีของรัฐวิสาหกิจการจัดเก็บรายได้ล่าสุดกว่าเป้าหมาย 36% เป็นผลจากการที่ไปเริ่มจัดทำระบบเมื่อ 2 ปีก่อน

คลังปล่อย7รสก.จัดจ้างอิสระ

นางสาวสุพัตรา รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพิจารณาว่างกฎหรือระเบียบของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 20 เมษายน



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: ศุกร์ 4 พฤษภาคม 2561

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14663

หน้า: 1 (ล่าง), 8, 9

Col.Inch: 227.22 Ad Value: 352,191

PRValue (x3): 1,056,573

ศิลป์: สีสี่

หัวข้อข่าว: ยันอุ้มทีวีดิจิทัลก่อน25พค. วท.โชว์บีกดาต้า10จว. จน'เจบีค'ถกบีกตุ้งลงทุนอีอีซี

2561 อีก 7 แห่ง ประกอบด้วย 1.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 2.ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 3.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 4.การยางแห่งประเทศไทย 5.องค์การคลังสินค้า 6.องค์การตลาด และ 7.บริษัทธนารักษ์พัฒนานาสินทรัพย์ จำกัด โดยกรมบัญชีกลางจะแจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวให้รัฐวิสาหกิจข้างต้นดำเนินการให้ผู้มีอำนาจพิจารณาออกกฎหรือระเบียบตามที่คณะกรรมการนโยบายฯเห็นชอบเพื่อประกาศใช้บังคับต่อไป

(อ่านต่อหน้า 9)

ต่อจากหน้า 8

บีกดาต้า

นางสาวสุทธีรัตน์กล่าวว่า มีรัฐวิสาหกิจ 1 แห่ง คือ บริษัทกรุงเทพ จำกัด ขอยกเลิกการขอเวนคืนการจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ทำให้มีรัฐวิสาหกิจที่ขอเวนคืนการดำเนินการเกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงล่าสุด 32 แห่ง จากรัฐวิสาหกิจทั้งหมด 56 แห่ง ทั้งนี้ คณะกรรมการเร่งพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างกฎหรือระเบียบของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์ในครั้งนี้ เพื่อให้รัฐวิสาหกิจสามารถปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างถูกต้อง มั่นใจคล่องตัว ไร้อุปสรรคในการปฏิบัติงาน และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

นางสาวสุทธีรัตน์กล่าวว่า ความท้าทายของกรมบัญชีกลาง คือ ทำอย่างไรที่จะให้การจัดซื้อจัดจ้างโครงการภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เดินหน้าได้หลังจากพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มีผลบังคับใช้ โดยได้ระดมสรรพกำลังเจ้าหน้าที่ของกรมบัญชีกลางที่เกี่ยวข้องอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งจัดทีมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณอีก 62 ทีม เพื่อดูแลส่วนราชการ

เกือบ4ด.ก่อนนี้แล้ว3.7แสนล้าน

นางสาวสุทธีรัตน์กล่าวว่า จากการติดตาม

ผลการก่อนหนึ่งงบประมาณรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณถึงวันที่ 20 เมษายน 2561 ก่อนนี้แล้ว 375,860 ล้านบาท พบว่าก่อนนี้ได้สูงกว่าปีงบประมาณ 2560 ในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งก่อนนี้ได้ 344,948 ล้านบาท เป็นจำนวนถึง 30,912 ล้านบาท แสดงให้เห็นว่ากฎหมายจัดซื้อจัดจ้างฉบับใหม่ไม่ได้เป็นปัญหาหรืออุปสรรคต่อการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแต่อย่างใด ทั้งนี้ หากได้รับทราบสิ่งที่ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างสะดุดคณะกรรมการจะเข้ามาช่วยผ่อนคลายเป็นการให้การจัดซื้อจัดจ้างสามารถดำเนินการต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง

นางสาวสุทธีรัตน์กล่าวว่า กรมบัญชีกลางยังคงมุ่งมั่นดำเนินงานตามหลักการการจัดซื้อจัดจ้างในเรื่องความคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และตรวจสอบได้ และที่สำคัญคือจะต้องทำให้การปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐทุกแห่งมีความคล่องตัว ไร้ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อันจะส่งผลต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

27พ.ค.ประมูลเลขมือถือสวาย

นายสุภากร ตันเทพิธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ในวันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม สำนักงาน กสทช.จะจัดการประมูลเบอร์สวายครั้งที่ 1 ของปี 2561 โดยนำหมายเลขสวายทั้งหมด 259 เลขหมายมาเปิดประมูล ขณะที่การประมูลในครั้งนี้จะมีรูปแบบการเคาะถอยหลัง ในรูปแบบเสนอราคาลดลงครั้งละ 1% จำนวน 11 หมายเลขที่เคยนำไปเปิดประมูลแต่ไม่มีผู้สนใจ เพื่อให้ผู้ประมูลตัดสินใจราคาที่พอใจ ซึ่งเป็นรูปแบบการประมูลรูปแบบใหม่ในประเทศไทย

นายสุภากรกล่าวว่า นอกเหนือจากนี้การประมูลครั้งนี้มีราคาเริ่มต้นการประมูลที่ 1.5 แสนบาท ซึ่งเป็นเลข 3 ตัวเหมือนติดกัน อาทิ 0-888-555-444, 0-888-222-444 เป็นต้น โดยมีราคาสูงกว่าเลขหมายที่จำหน่ายในท้องตลาด สำหรับเลข 4 ตัวเหมือนติดกัน 2 ชุด มีราคาเริ่มต้น 5 แสนบาท จำนวน 71 เลขหมาย และเลข 8 ตัวเหมือนติดกัน ราคาเริ่มต้น 1.5 ล้านบาท จำนวน 5 หมายเลข

นายกอบกิจ ด้านชัยวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า วิธีการประมูลจะใช้ซอฟต์แวร์เดียวกับการเปิดประมูลหมายเลขสวายในครั้งที่ผ่านๆ มา แต่ได้เพิ่มฟังก์ชันการประมูลถอยหลัง จำนวน 11 หมายเลข โดยคาดการณ์ว่าการประมูลในครั้งนี้จะสามารถนำรายได้เข้ารัฐไม่ต่ำกว่า 20 ล้านบาท ทั้งนี้ผ่านมาสำนักงาน กสทช.จัดการประมูลหมายเลขสวายทั้งสิ้น 4 ครั้ง สามารถนำรายได้เข้ารัฐมูลค่ามากกว่า 257 ล้านบาท

คสช.อุ้มทีวีดิจิทัลทันก่อน25พ.ค.

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงความคืบหน้าแนวทางการช่วยเหลือผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล เพื่อให้ทันก่อนการจ่ายค่างวดในวันที่ 25 พฤษภาคมนี้ว่า อยู่ในกระบวนการของเจ้าหน้าที่ ขณะนี้ส่งมอบให้คสช.เรียบร้อยแล้ว และคสช.มีความจำเป็นที่จะต้องรับฟังความจริง เพื่อเตรียมการอะไรบางอย่าง ขอให้อยู่ในความสงบและรอฟัง เพราะปัญหาทั้งหมดที่ผู้ประกอบการดิจิทัลทีวี บ่น ตกใจ กลัว และเรียกร้องนั้น คสช.รับทราบทั้งหมดแล้ว แต่จะออกเป็นมาตรา 44 หรือไม่นั้น ตนไม่ทราบ ยังไม่กล้าตอบกลัวเสียคน แต่คสช.คิดไว้แล้วว่าจะช่วยแต่ไม่รู้จะช่วยเหลืออย่างไร

เมื่อถามว่า การช่วยเหลือทีวีดิจิทัลจะเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมหรือไม่ นายวิษณุกล่าวว่า เดิมคิดว่าออกในเดือนเมษายน แต่ถ้ายืดเยื้อไปอีกก็คงไม่เป็นอะไร เพราะขณะนี้เพิ่งจะวันที่ 2-3 พฤษภาคมเท่านั้น ผู้สื่อข่าวถามว่า จะทันก่อนการชำระงวดหรือไม่ นายวิษณุกล่าวว่า “ถ้าจะช่วย มันยังทัน เอาไปแปลเองทุกอย่างมีความหมาย”

ผู้ประกอบการโอตโต้เครื่องเพลงรอ

นายสุภาพ คลีชญา นายกกสมกคผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ถึงความคืบหน้าช่วยเหลือผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล และยังไม่มีมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตามที่คณะกรรมการความสงบแห่งชาติ (คสช.) ระบุเมื่อวันที่ 24 เมษายนที่ผ่านมาว่า จะมีการประกาศหลังจากนั้นประมาณ 2-3 วัน จะใช้มาตรา 44 ช่วยเหลือผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล 3 ประการว่า ไม่ทราบว่าจะติดปัญหาเรื่องใด จนถึงขณะนี้แล้วยังไม่มีการใช้มาตรา 44 เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลที่ชัดเจน และคงทำได้เพียงรออย่างเดียว หากดูเวลาเดิมที่ต้องจ่ายค่าใบอนุญาตงวดที่ 5 คือวันที่



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: ศุกร์ 4 พฤษภาคม 2561

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14663

หน้า: 1 (ล่าง), 8, 9

Col.Inch: 227.22 Ad Value: 352,191

PRValue (x3): 1,056,573

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: ยันอุ้มทีวีดิจิทัลก่อน 25 พค. วท.โชว์บึกดาต้า 10 จว. จน'เจบิค'ถกบักตุ๋ลงทุณอีอีซี

25 พฤษภาคม ยังมีเวลาอยู่ และคงไม่สามารถทำอะไรได้มากไปกว่านี้ เพราะเมื่อมีการแถลงมติออกมาอย่างนั้น จึงทำได้เพียงรออย่างเดียว ซึ่งปกติเมื่อผ่านมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) และโฆษกรัฐบาลแถลงแล้ว มีความชัดเจนอย่างนั้นแล้วก็ไม่เคยเห็นปัญหาอะไร และถ้าเป็นอย่างนั้นคงต้องรอ ร้องเพลงรอไปก่อน

นายสุภาพกล่าวว่า การช่วยเหลือในมาตรการต่างๆ ที่จะออกมา จะเป็นมาตรการที่ทำให้ความตึงเครียดของปัญหาที่เกิดขึ้นลดลงไปอย่างมาก โดยจะนำเงินคงเหลือจากที่ได้รับการเยียวยาไปพัฒนาด้านเนื้อหาให้ดียิ่งขึ้น และไปพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น จากการศึกษาความตึงเครียดทางการเงินว่าจะนำเงินที่ไหนไปชำระในงวดเดือน พฤษภาคมนี้ก็จะปลอดไปตรงไป

นายสุภาพกล่าวว่า สำหรับมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลยังเหมือนเดิมคือ 1.ผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลจะได้รับการพักชำระหนี้ 3 ปี โดยผู้ประสงค์จะขอพักชำระหนี้ต้องยื่นความจำนงภายใน 30 วัน และต้องจ่ายดอกเบี้ยตามอัตราที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กำหนด 2.กสทช.จะสนับสนุนค่ามัลติ สัญญาณทีวีดิจิทัลไม่เกินร้อยละ 50 ของค่าเช่าที่ต้องชำระ เป็นเวลา 24 เดือน นับจากวันที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ออกมาตรา 44 และ 3.การอนุญาตให้สามารถเปลี่ยนมือใบอนุญาตได้

“ไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะมีการใช้มาตรา 44 เร็วๆ นี้หรือไม่ รู้เพียงว่าวันที่ 25 พฤษภาคมนี้ ต้องจ่ายค่าใบอนุญาตงวดที่ 5

และหลังจากที่มีการประกาศใช้มาตรา 44 แล้วผู้ประกอบการจำเป็นต้องทำเรื่องต่อ กสทช. อีก คล้ายการขอเข้าร่วมโครงการ ซึ่งต้องให้เวลาให้เรื่องนั้นด้วย” นายสุภาพกล่าว

จับตา 5 รายยื่นประมูลทีวีดิจิทัล

นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวถึงความคืบหน้าในวันที่ 4 พฤษภาคม ซึ่งเป็นวันเดียวให้ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลแหล่งเอราวัณและบงกช ต้องเดินทางมายื่นแบบฟอร์มแสดงความจำนงในการเข้าร่วมพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น (พีคิว) ที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ว่า เชื่อมั่นว่าจะมีผู้มาลงทะเบียนเข้าร่วมการประมูลอย่างน้อย 5 ราย หลังจากเข้ามารับเอกสารเชิญชวนไปแล้ว คือ บริษัทปตท.สผ. บริษัทโททาล บริษัทเซพรอน กลุ่มมิตซูย และบุนดาโล ส่วนรายจะจับคู่กับรายใดคงตามดูต่อไป

“ส่วนการเปิดให้มีการยื่นและสำรวจการผลิตปิโตรเลียมรอบใหม่ ขณะนี้กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติยังไม่มีแผนที่จะดำเนินการ คงต้องรอระยะเวลาหนึ่งเพื่อให้การดำเนินงานประมูลแหล่งเอราวัณและบงกชมีความก้าวหน้าไปถึงระดับที่มีความมั่นใจว่าจะไม่ขาดตอนในการผลิตก๊าซเพื่อไว้ใช้จาก 2 แหล่งใหญ่นี้อีก” นายศิริกล่าว และว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดแบบสัญญาจ้างบริการ (สัญญาจ้างสำรวจและผลิต) พ.ศ.... ตามที่กระทรวงพลังงานนำเสนอไปตามที่ พ.ร.บ.ปิโตรเลียม พ.ศ.2560 ทำให้รัฐมีระบบในการบริหารจัดการปิโตรเลียมครบทั้ง 3 ระบบ คือ ระบบสัมปทานปิโตรเลียม ระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต (พีเอสซี) และระบบสัญญาจ้างบริการ (เอสซี) เมื่อมีการเปิดให้ยื่นสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบใหม่ จึงจะนำมาพิจารณาว่าจะใช้ระบบไหน ซึ่งรัฐมีทางเลือกใช้ทั้ง 3 ระบบ และกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจะมีเกณฑ์กำหนดไว้ว่ารูปแบบใดจะใช้กับแหล่งใด

ลุ้นรู้ผลผู้ชนะ ธ.ค.นี้

นายสุรารัฐ แก้วตาพิทย์ รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กล่าวว่า ขั้นตอนต่อไปวันที่ 15-16 พฤษภาคม ผู้ลงทะเบียนจะต้องยื่นหลักฐานแสดงคุณสมบัติเบื้องต้นและประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นในวันที่ 28

พฤษภาคม จากนั้นผู้เข้าร่วมประมูลสามารถยื่นเอกสารแสดงเจตจำนงในการเข้าถึงข้อมูลวันที่ 30 พฤษภาคม-1 มิถุนายน 2561 และเข้าศึกษาข้อมูลตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน-21 กันยายน 2561 ซึ่งขั้นตอนนี้ผู้เข้าร่วมประมูลจะต้องวางหลักทรัพย์ค่าเช่าข้อมูลดาต้ารวมวงเงิน 7 ล้านบาทต่อแหล่ง จากนั้นวันที่ 25 กันยายนนี้กำหนดให้ยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคและผลประโยชน์ตอบแทนรัฐ (บิตดิง) คาดว่าผู้ชนะเดือนธันวาคมปีนี้ และจะลงนามสัญญากับผู้ชนะการประมูลเดือนกุมภาพันธ์ 2562

บอลโลกดันยอดขายทีวีพุ่ง

นายธีรภัทร คุณสมิทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการตลาด บริษัท เพาเวอร์บาย จำกัด ผู้จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ เปิดเผยว่า การแข่งขันฟุตบอลโลกปี 2561 ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมมีแนวโน้มจะคึกคักกว่าการแข่งขันครั้งก่อนเมื่อ 4 ปีก่อน โดยเฉพาะเรื่องของเวลาการแข่งขันที่มีการถ่ายทอดสดในประเทศไทย เริ่มตั้งแต่เวลา 17.00 น. จนถึงเวลาประมาณ 01.00 น. ถือว่าเป็นเวลาที่ไม่ดีนักเกินไป ทำให้ผู้บริโภคส่วนใหญ่สะดวกต่อการรับชมการถ่ายทอดสด อีกทั้งกระแสบอลโลกยังช่วยปลุกตลาด สร้างสีสันการทำตลาดสินค้าที่เกี่ยวข้องให้คึกคัก รวม



เข้าเยี่ยม - นายทะตะชิ มะเอะตะ กรรมการผู้อำนวยการและหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารเพื่อความร่วมมืระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (เจบิค) เข้าเยี่ยมคารวะพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: ศุกร์ 4 พฤษภาคม 2561

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14663

หน้า: 1(ล่าง), 8, 9

Col.Inch: 227.22 Ad Value: 352,191

PRValue (x3): 1,056,573

คลิป: สี่สี่

หัวข้อข่าว: ยันอุ้มทีวีดิจิทัลก่อน25พค. วท.โชว์บึกตาด้า10จว. จน'เจบิค'ถกบักตุลงทุณอีอีซี

ถึงตลาดทีวี

“ขณะนี้ได้มีหลายแบรนด์เริ่มออกโปรโมชันกระตุ้นกำลังซื้อผู้บริโภค เปิดตัววอดโจมนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่สู่ศึกฟุตบอลโลก ซึ่งเป็นปัจจัยให้ผู้บริโภคที่กำลังเริ่มคิดหรือลังเลที่จะเปลี่ยนทีวี ใช้โอกาสนี้ตัดสินใจ ทั้งในแง่ข้อจอบขนาดใหญ่ขึ้น และเทคโนโลยีที่ให้คุณภาพคมชัดระดับ HD และสมจริงมากขึ้น ซึ่งเพาเวอร์บายในฐานะผู้แทนจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้าไอที เทคโนโลยี และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ก็ได้ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดร่วมกับแบรนด์ทีวีต่างๆ เพื่อกระตุ้นกระแสบอลโลก ทั้งลุ้นรับสิทธิชมฟุตบอลโลก

รอบชิงชนะเลิศที่รัสเซีย คินคูปองช้อปต่อหรือคูปองส่วนลดสูงสุดถึง 2,500 บาท หลายนี่ย่อยทำยอดขายเติบโตกว่า 100% อานิสงส์จากกระแสบอลโลกและคาดว่าจะคึกคักต่อเนื่องตลอดฤดูกาลแข่งขัน” นายธีรินทร์กล่าว

‘รร.-รีสอร์ต’ ลุ้นยอดจองเกินครึ่ง

แหล่งข่าวจากสมาคมโรงแรมไทยกล่าวถึงกระแสบอลโลกว่า เชื่อว่าโรงแรมและสถานที่พักต่างๆ เช่น รีสอร์ต เกสต์เฮ้าส์ ทั้งในเมืองท่องเที่ยวหลักและเมืองรองที่รัฐบาลกำลังเร่งส่งเสริม จะเตรียมความพร้อมในเรื่องจอบทีวีขนาดใหญ่ และอาหารรอบดึก เพื่อให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกที่เข้ามาเที่ยวไทยในช่วงนั้นได้รับชมเป็นหมู่คณะ รวมถึงร้านอาหารในที่พักหรือริมที่พักริมที่พักริม น่าจะได้รับความนิยมไม่น้อยกว่ากัน โดยจะช่วยให้บรรยากาศมาท่องเที่ยวไทยในปลายไตรมาส 2 และต้นไตรมาส 3 นี้คึกคักดี กว่าปีก่อนๆ ซึ่งปกติมักเป็นช่วงโลว์ซีซั่น เพราะเป็นช่วงหน้าฝนของไทย มักมีนักท่องเที่ยวเข้ามาน้อยกว่าช่วงต้นปีหรือปลายปี โดยขณะนี้กำลังติดตามยอดจองห้องพัก คาดว่าจะไม่น้อยกว่า 40-60% จากปกติต่ำกว่า 50%



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

สยามรัฐ

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 850

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 4 พฤษภาคม 2561

ปีที่: 68 ฉบับที่: 23722

Col.Inch: 18.20 Ad Value: 15,470

หัวข้อข่าว: เปิดช่อง7รสก.จัดซื้อจัดจ้างเอง

หน้า: 9(บนซ้าย)

PRValue (x3): 46,410

ศิลปิน: ชาว-ดำ

เปิดช่อง7รสก.จัดซื้อจัดจ้างเอง

น.ส.สุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพิจารณาร่างกฎหรือระเบียบของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 20 เม.ย.61 อีก 7 แห่งประกอบด้วย 1.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 2.ธนาคารเพื่อการส่งออกและ

นำเข้าแห่งประเทศไทย 3.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 4.การยางแห่งประเทศไทย 5.องค์การคลังสินค้า 6.องค์การตลาด 7.บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด โดยกรมบัญชีกลางจะแจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวให้รัฐวิสาหกิจข้างต้นดำเนินการให้ผู้มีอำนาจพิจารณาออกกฎหรือระเบียบตามที่คณะกรรมการนโยบายฯเห็นชอบเพื่อประกาศใช้บังคับต่อไป

“มีรัฐวิสาหกิจ 1 แห่ง คือ บริษัทอยู่กรุงเทพฯ จำกัด ขอยกเลิกการขอยกเว้น

การจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงทำให้มีรัฐวิสาหกิจที่ขอยกเว้นการดำเนินการเกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงล่าสุด 32 แห่ง จากรัฐวิสาหกิจทั้งหมด 56 แห่ง ทั้งนี้คณะกรรมการเร่งพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างกฎหรือระเบียบของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์ในครั้งนี้เพื่อให้รัฐวิสาหกิจสามารถปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างถูกต้อง มั่นใจคล่องตัว ไร้อุปสรรคในการปฏิบัติงานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด”



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

มติชน สุดสัปดาห์

Matchon Weekend
Circulation: 500,000
Ad Rate: 480

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 4 - พุธที่ 10 พฤษภาคม 2561

ปีที่: 38 ฉบับที่: 1968 หน้า: 49(ล่างขวา)

Col.Inch: 11.49 Ad Value: 5,515.20 PRValue (x3): 16,545.60

คลิป: สี่สี่

คอลัมน์: ข้อมูลดิบ: พื้นที่และผลผลิตยางพาราไทย





การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

สยามรัฐ สัปดาห์วิจารณ์

Siam Rath Subda Wijam
Circulation: 450,000
Ad Rate: 400

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 4 - พุธที่สิบตี 10 พฤษภาคม 2561

ปีที่: 65

ฉบับที่: 34

หน้า: 23(กลาง)

Col.Inch: 88.36 Ad Value: 35,344

PRValue (x3): 106,032

ศิลปิน: สีสี่

คอลัมน์: ดอกเงิน: แจ็ค หม่ามาไทย กับทุนจีนรุกลงใต้

แจ็ค หม่ามาไทย กับทุนจีนรุกลงใต้

ดอกเงิน

> นายเหลือกิน เหลือใช้

๖๖ แจ็ค หม่า มาไทย ก่อให้เกิดคำถามมากมาย ที่ชัดที่สุดก็คือไทยได้อะไรจากการนำทุเรียนไทยไปขายจีน เช่นเดียวกันกับมาลงทุนในไทยในนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก (EEC) ขณะที่การค้าชายแดนจังหวัดริมโขงถูกทุนจีนทุ่มเสียจนพ่อค้าไทยเสียหายนับพันๆ ล้านบาท

แม้จะเป็นปรากฏการณ์ที่ทำให้ตื่นตะลึงเมื่อแจ็ค หม่า สั่งซื้อทุเรียนจากไทยเพื่อขายบนตลาดออนไลน์อาลีบาบาของเขาและได้รับการสั่งซื้อหมดภายใน 16 วินาที แต่สิ่งที่น่ากังวลก็คือ ลิ่งหรือคนกลางก๊ว้นซื้อทุเรียนและผลไม้ชาวจีนที่จะเข้ามาทำหน้าที่ซื้อสินค้าส่งให้อาลีบาบา

ลิ่งเหล่านี้จะเป็นผู้กำหนดราคาสินค้าไทยในลักษณะผูกขาด เพราะมีกำลังเงินสูง อำนาจต่อรองยอมสูงตามเม็ดเงิน

ชาวสวนลำไย กล้วยหอมทอง เคยมีประสบการณ์กับลิ่งเหล่านี้มาแล้ว

โดยเฉพาะกล้วยหอมนั้น ต่อมาเกษตรกรจีนเข้ามาเช่าที่ทั้งในเมืองไทยและชายแดนลาว ปลูกและส่งกลับไปขายจีนแทนการสั่งซื้อจากเกษตรกรไทย

เกษตรกรจีนเหล่านี้ ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากรัฐบาลท้องถิ่น โดยเฉพาะคุณหมิงครอบครัวละ 2 ล้านบาทหรือ 10 ล้านบาท โดยมีเงื่อนไขว่า ต้องนำไปลงทุนและอยู่ในไทยลาว เมียนมา เวียดนามตอนเหนือ เป็นเวลา 10 ปี และสินค้าที่ผลิตได้ จะต้องส่งกลับไปขายจีน

สินค้าเกษตรที่รัฐบาลจีนสนับสนุนให้เกษตรกรจีนมาลงทุนตามชายแดนไทยนั้น เป็นสินค้าที่ไทยส่งออกไปจีนและเป็นที่ยอมรับของคนจีนมากมีมูลค่านำเข้าสูง

ผลไม้เหล่านี้ เป็นผลไม้ที่สภาพภูมิอากาศของจีนไม่เอื้ออำนวยให้ปลูก เช่น กล้วยหอมทอง ยางพารา ลำไย (อบแห้ง) ฯลฯ

นอกจากประเทศที่มีพรมแดนติดกับจีนแล้ว ยังมีเวียดนามตอนใต้และกัมพูชาที่พ่อค้าจีนไปลงทุนผลิตอาหารเกษตรแปรรูปส่งกลับไปขายจีน

ล่าสุด มีการตั้งโรงงานผลไม้อบแห้งที่กัมพูชาใกล้ชายแดนไทย





การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

สยามรัฐ สัปดาห์วิจารณ์

Siam Rath Subda Wijam
Circulation: 450,000
Ad Rate: 400

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 4 - พุธที่สิบตี 10 พฤษภาคม 2561

ปีที่: 65

ฉบับที่: 34

หน้า: 23(กลาง)

Col.Inch: 88.36 Ad Value: 35,344

PRValue (x3): 106,032

ศิลป์: สีสี่

คอลัมน์: ดอกเงิน: แจ็ค หม่ามาไทย กับทุนจีนรุกลงใต้

นอกจากการลงทุนในอินโดจีนตอนบนหรือย่าน (CLMV กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม) รอบบ้านไทยแล้ว จีนยังทำสัญญากับชาติเหล่านี้รวมถึงไทยในรูปของสัญญาการค้าเสรี ซึ่งให้สิทธิพิเศษทางภาษีนำเข้าและส่งออกอีกด้วย

ถ้าเป็นการค้าแบบเสรีบนพื้นฐานของความเท่าเทียมกัน ไม่มีการทุ่มตลาดตัดราคา ก็ถือเป็นสิ่งที่ดี

แต่กลับปรากฏว่า จีนทุ่มตลาดและตัดราคาเสียจนสินค้าไทยเสียหาย

ที่เห็นกันชัดเจนก็คือหอมและกระเทียม ซึ่งมีรายงานจากด่านชายแดนหนองคายและเชียงของที่สินค้าจีนและเวียดนามเข้ามาทุ่มตลาดตัดราคาสินค้าไทยเสียหายอย่างหนัก

โดยด่านศุลกากรหนองคายรายงานการค้าชายแดนไทย-ลาวในช่วง 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2561 (ต.ค. 60-ก.พ. 61) พบว่า มีมูลค่าการค้านำเข้า-ส่งออกรวมกัน 26,489 ล้านบาท แบ่งเป็นส่งออก 23,120 ล้านบาท นำเข้าจาก สปป.ลาว 3,369 ล้านบาท

โดยตัวเลขส่งออกลดลง 1,158 ล้านบาท

เหตุผลคือ สินค้าอุปโภคบริโภคที่ลาวเคยนำเข้าจากไทย ถูกแทนที่ด้วยสินค้าจากจีนและเวียดนามซึ่งมีราคาถูกกว่ามาก

คาดว่า หากเส้นทางรถไฟความเร็วสูงเส้นทาง R3A ที่ลงมาจากคุนหมิงผ่านเวียงจันทน์ หนองคาย จะทำให้สินค้าจีนทะลักลงมาตามทางรถไฟทำให้การค้าชายแดนลดลงกว่า 20%

การค้าชายแดนไทย มีความสำคัญต่ออัตราเติบโตของจีดีพีมาก เพราะตัวเลขโตต่อเนื่อง ซึ่งไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้าเพื่อนบ้านมาตลอด

ปี 2560 ช่วง 10 เดือนแรกมูลค่าการค้าสูงถึง 1,082,266 ล้านบาท ไทยได้เปรียบดุลการค้าถึง 209,662 ล้านบาท ทำสถิติเกิน 2 แสนบาทเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์

การที่สินค้าจีนเข้ามาทุ่มตลาดตัดราคาในตลาดเพื่อนบ้านริมแม่น้ำโขงในปีนี้เป็นสัญญาณเตือนว่า จีนจะยังไม่หยุดอยู่แค่ตลาดเพื่อนบ้านหากแต่จะข้ามมายังไทยในรูปของสินค้าผ่านแดนมากขึ้น

อีกด้านหนึ่งกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศแจ้งว่าขณะนี้บริษัทจีนชื่อ Weighai Dragon Union Agriculture จำกัด ได้เข้าไปลงทุนตั้งโรงงานแปรรูปมะม่วงแก้วขมิ้นในกัมพูชามูลค่าการลงทุน 40-50 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยเป้าหมายคือแปรรูปเพื่อส่งออก

ผู้แปรรูปมะม่วงแก้วขมิ้นของไทยเคยใช้วัตถุดิบจากแหล่งนี้ แต่ในอนาคตจะไม่สามารถใช้ได้อีกแล้ว เนื่องจากจีนกว้านไปหมด

ยิ่งไปกว่านั้น จีนยังจะแย่งตลาดส่งออกมะม่วงแปรรูปนี้จากไทยอันมีตลาดสำคัญคือจีน เกาหลีใต้และญี่ปุ่น

ทั้งนี้ด้วยเหตุที่จีนไปตั้งโรงงานในแหล่งวัตถุดิบ ทำให้มีต้นทุนต่ำกว่าไทยที่ต้องนำเข้ามะม่วงแก้วขมิ้นจากกัมพูชา

นอกจากมะม่วงแปรรูปแล้ว เป้าหมายต่อไปของทุนจีนก็คือ ข้าวและมันสำปะหลังซึ่งเป็นสินค้าส่งออกสำคัญของไทยเช่นกัน

ยังไม่รู้ว่า ทุนจีนจะเข้ามาลงทุนในย่านนี้ รวมถึงไทยอีกเท่าไร โดยเฉพาะด้านผลไม้

ผลไม้สดที่กำลังเด่นดังคือทุเรียนเป็นตัวอย่าง ที่ดูผิวเผินคล้ายเกษตรกรไทยและพ่อค้าคนกลางไทยได้ประโยชน์

แต่เมื่อดูตามกรรมวิธีการค้าของจีนแล้ว คนกลางของจีนจะเข้ามาแย่งอาชีพนี้จากคนไทย

สำหรับผลไม้ที่ส่งออกที่มีทั้งผลไม้สดและผลไม้แปรรูปซึ่งไทยส่งออกไปจีนถึง 30% นั้น ตัวเลขนี้ ในอนาคตจะลดลง

เมื่อโรงงานของจีนในกัมพูชา เปิดดำเนินการเต็มรูปแบบ

บริษัทจีนคงไม่ผลิตแต่มะม่วงแก้วขมิ้นเท่านั้น คงจะมีผลไม้เขตร้อนอื่นๆ เช่น เงาะ ขนุน กล้วยตาก พุทราอบแห้ง ฯลฯ อันเป็นสินค้าที่คนจีนชื่นชอบ และรวมถึงตลาดเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และยุโรปด้วย

เส้นทางรถไฟความเร็วสูงจากคุนหมิงที่จะจะไปจรดปลายแหลมมะลายคือสิ่งคโปรันั้น คนไทยคงไม่ได้ใช้ประโยชน์เท่าจีนและทุนจีน

นิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกนั้น ดูคล้ายกับว่าทุนจีนที่เข้ามาลงทุนจะทำให้นิคมแห่งนี้บรรลุเป้าหมายนโยบายการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติ (FDI) แต่หากพิจารณาในรายละเอียดแล้ว

จะพบว่า ประโยชน์ที่ไทยได้รับจริงๆ นั้น คือแค่ขายที่ดินในนิคมฯ และบริการสาธารณูปโภคเท่านั้น

จีนเข้ามาตั้งโรงงาน นำระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์เข้ามาทำงานเกือบทั้งหมด

ส่วนที่เป็นนายช่าง ผู้บริหาร ก็เป็นคนจีนทั้งสิ้น แรงงานไทย แทบจะไม่ได้งานทำจากการลงทุนเหล่านี้เลย แม้แต่ยามเฝ้าประตูโรงงาน ■



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

เดลินิวส์
กรอมน้ำย

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 810,000
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: ศุกร์ 4 พฤษภาคม 2561

ปีที่: - ฉบับที่: 25040

หน้า: 6(ล่าง)

Col.Inch: 113.77Ad Value: 250,294

PRValue (x3): 750,882

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: ดันเอสเอ็มอี 'ออร์แกนิก' เปิดตลาดไทยรายได้จั้น

ดันเอสเอ็มอี 'ออร์แกนิก' เปิดตลาดไทยรายได้จั้น



กร: แสดงความนิยมสินค้าเกษตรอินทรีย์หรือออร์แกนิก กำลังได้รับความนิยมจากทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง หลังจากผู้คนให้ความสำคัญเรื่องการรักษาสุขภาพ ซึ่งไทยในฐานะที่มีฐานการผลิตสินค้าเกษตรกรรมที่เข้มแข็งสามารถส่งออกสินค้าเกษตรต่าง ๆ ไปได้ทั่วโลก เช่น ข้าว มะพร้าว ผลไม้ต่าง ๆ อีกมากมาย ถือเป็นจุดแข็งที่สำคัญ ซึ่งล่าสุดหลายหน่วยงานของภาครัฐ กำลังเร่งผลักดันการผลิตสินค้าออร์แกนิกเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเพื่อรองรับความต้องการในตลาดโลก โดยตั้งเป้าหมายภายในปี 64 มูลค่าตลาดออร์แกนิกของไทยจะสูงถึง 5,000 ล้านบาท จากปี 60 อยู่ที่ 2,700 ล้านบาท แบ่งเป็นสัดส่วน 70% กระจายไปทั่วโลก และ 30% กระจุกตัวในภูมิภาคในประเทศ

“กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม” (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ถือเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่สำคัญที่ร่วมผลักดันผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ที่ต้องการขยายตลาดไปยังต่างประเทศ จึงได้นำคณะผู้ประกอบการในกลุ่มเกษตรแปรรูปที่เน้นออร์แกนิกกว่า 10 ราย เข้าไปบุกตลาดประเทศจีนซึ่งมีกำลังซื้อสูง และมีความชื่นชอบสินค้า เข้าไปร่วม งานแสดงสินค้า เดอะไฮน่า อินเตอร์เนชั่นแนล ออร์แกนิก แอนด์ กรีน ฟู้ด อินด์สทรี เอกซ์โป 2018 จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 22 ณ

ศูนย์นิทรรศการนานาชาติ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน เพื่อสร้างโอกาสและขยายช่องทางตลาดให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี

ดันเอสเอ็มอีบุกแดนมังกร

“กอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์” อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมระบุว่า ผู้ประกอบการผลิตเครื่องสำอางของไทยที่ร่วมจัดแสดงและเจรจาธุรกิจในจีนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของผู้ประกอบการในกิจกรรมการสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมเป้าหมายและการสร้างโอกาสขยายช่องทางธุรกิจ(เกษตรแปรรูป)ภายใต้เครือข่ายเบงกีสถ ออร์แกนิก อินด์สทรีเน็ตเวิร์ก หรือกลุ่มบอน ซึ่งเป็นกลุ่มเตรียมความพร้อมเข้าสู่เครือข่ายเครื่องสำอางอินทรีย์ที่มีการแลกเปลี่ยน ถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งมีการดำเนินกิจกรรมระหว่างกันส่งผลให้เกิดการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมในกลุ่มเครือข่ายจนสามารถแข่งขันในตลาดสากลได้



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

เดลินิวส์

กรอบบ่าย

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 810,000
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: ศุกร์ 4 พฤษภาคม 2561

ปีที่: - ฉบับที่: 25040

หน้า: 6(ล่าง)

Col.Inch: 113.77Ad Value: 250,294

PRValue (x3): 750,882

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: ดันเอสเอ็มอี'ออร์แกนิก'เปิดตลาดไทยรายได้อื่น

สำหรับจุดแข็งผู้ประกอบการไทยกลุ่มนี้ มีความเชี่ยวชาญและมีความพร้อมในการขยายตลาดไปยังต่างประเทศ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร เช่น ข้าว มันสำปะหลัง ปาล์ม น้ำตาล ยางพารา และขณะนี้ไทยมีจุดเด่นในด้านธุรกิจแปรรูปอาหารด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมการผลิตและคุณภาพที่ได้มาตรฐานสอดคล้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคตของจีน ภายใต้ยุทธศาสตร์เมดอิน ไชน่า 2025 ที่ต้องการปรับเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นโรงงานของโลก มาเป็นประเทศที่เน้นการสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าของจีนและทำให้มีตลาดใหญ่ขึ้นซึ่งผู้ประกอบการไทยเองก็ควรเร่งสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเช่นกัน โดยการเร่งพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อให้สามารถเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่การผลิตแห่งอนาคตของจีนต่อไป

ทั้งนี้ผลจากการทดสอบตลาดในครั้งนี้ ได้กระแสบรรยากาศ โดยผู้ประกอบการไทยได้รับความสนใจจากผู้บริโภค และผู้ประกอบการ ทั้งค้าปลีกและค้าส่ง รวมถึงตัวแทนจำหน่ายที่ทำธุรกิจออนไลน์ ทั้งในประเทศจีน และต่างประเทศ เช่น ใต้หวัน ยุโรป และอเมริกาใต้ มีลูกค้าที่เข้ามาเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการไทยภายในงานจำนวน 152 ราย เช่น กลุ่มลูกค้าที่ทำธุรกิจสินค้าประเภทอินทรีย์และเครื่องสำอางโดยตรง, กลุ่มลูกค้าที่ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับสินค้าประเภทอินทรีย์และเครื่องสำอาง

จุดเด่นเจาะตลาดจีน

ลองมาฟังเสียงผู้ประกอบการที่ได้ไปร่วมงานดังกล่าวมาโดย "ทัศนัย จีโรธินันท์" ประธานกรรมการ บริษัท วรรณผู้ผลิตเครื่องสำอางแบรนด์ เฮอวาริส สยาม มองว่าเป็นโอกาสที่ดีได้มาเปิดตลาดในประเทศจีนเป็นประเทศแรก เพราะเป็นตลาดใหญ่เริ่มนิยมผลิตสินค้าออร์แกนิก ซึ่งจะมีราคาสูงกว่าสินค้าทั่วไปโดยสินค้าของบริษัทฯ เป็นกลุ่มเครื่องสำอางออร์แกนิก ใช้จุดเด่นจากข้าวไทยที่เป็นสินค้าส่งออกเบอร์ 1 ในตลาดโลกมาเข้ากระบวนการสกัดสเต็มเซลล์จากข้าวหอมมะลิแดงใน จ.สุรินทร์ ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสินค้าออร์แกนิก ผลิตเป็นสินค้า

แคร์ชนิดต่าง ๆ เช่น สบู่ไฮโดรเจลทาผิว

“การมาทดสอบตลาดที่จีนยังมีความกังวลเกี่ยวกับการเลียนแบบสินค้า ซึ่งวิธีการแก้ไขคงจะต้องมีการจดเครื่องหมายการค้าที่จีนป้องกันไว้ ขณะเดียวกันต้องการให้ภาครัฐสนับสนุนผู้ประกอบการสินค้าออร์แกนิกโดยควรมีใบรับรองสินค้าออร์แกนิก”

เสียดายไทยเป็นของไทย

ด้าน “วิวิศุต ไกรรวี” กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจ.วัน คอสเมติก

ผู้ผลิตเครื่องสำอาง แบรนด์โรบีก็้า สกิน กรุเมต์ ระบุว่า เป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่คนไทยไม่นิยมใช้เครื่องสำอางแบรนด์ของคนไทยมากนัก เห็นได้จากยอดขายสินค้าเครื่องสำอางแบรนด์ไทยจะไม่สูงมากเมื่อเทียบกับเครื่องสำอางแบรนด์ต่างประเทศที่ขายในไทย ทั้งที่ในต่างประเทศ

แบรนด์เครื่องสำอางไทยได้รับความนิยมอย่างมาก และที่น่าเป็นห่วง คือ มีผู้ประกอบการเครื่องสำอางหลายรายชอบเครื่องสำอางได้คืน ไปจ้างโรงงานผลิตเครื่องสำอางที่เน้นได้ผลเร็วซึ่งมีส่วนผสมสารปรอท ที่ใช้ระยะเวลาไม่ดีหวังผลการขายระยะสั้น ผู้บริโภคบางรายก็ชอบเพราะได้ผลเร็วโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพแต่ถ้าเครื่องสำอางสกัดจากสมุนไพรไทยจะเริ่มได้ผล จะใช้ระยะเวลาหนึ่ง เช่น 3-6 เดือนแต่ให้ผลดีระยะยาว

“การเลือกเดินทางมาเจรจาการค้ากับหน่วยงานรัฐช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือทำให้สินค้าไทยมีภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาของคนต่างชาติ และเอื้อต่อการเจรจาการค้าได้ง่ายขึ้นและยังได้เรียนรู้พฤติกรรมของผู้บริโภคเพื่อไปปรับปรุงคุณภาพสินค้าให้ตรงกับความต้องการมากขึ้น”

จี้รัฐสร้างมาตรฐาน

ขณะที่ “วิวรรธณ นทกุล” ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท โนวัส อินเทอร์เน็ต จำกัด ผู้ผลิตยาสีฟันสมุนไพร

แบรนด์ เดนตามาท กล่าวไว้ ก่อนหน้านั้น เคยมาเปิดบูธ

ขายสินค้าในมหานครหนิงและคุนหมิง ของจีนแล้ว ผลตอบรับดีมาก ซึ่งครั้งนี้มาร่วมกับ กสอ. เพื่อหวังจับคู่เจรจาการค้ามากขึ้น ซึ่งมองว่าการทำตลาดต่างประเทศไม่ว่าคุณภาพสินค้าจะระดับใดก็ไม่สำคัญเท่าการได้มาตรฐานสินค้าในต่างประเทศ ซึ่งภาครัฐควรเข้ามาผลักดันในเรื่องนี้ รวมถึงช่วยคัดกรองคู่ค้าที่ดีที่จะเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าร่วมกันในอนาคต

กันในอนาคต

ถือได้ว่าผู้ประกอบการไทยมีความพร้อมในการผลิตสินค้าออร์แกนิกป้อนตลาดโลกที่นับวันมีความต้องการเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องจากสิ่งสำคัญคงอยู่ที่หน่วยงานภาครัฐจะมีความพร้อมในการเป็นกำลังสำคัญต่อการขับเคลื่อนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีมากขึ้นแค่ไหน โดยเฉพาะการสร้างความสำเร็จตราสัญลักษณ์ออร์แกนิกให้ทั่วโลกยอมรับได้อย่างไร เพราะถือเป็นต้นทุนสูงของผู้ประกอบการ.

จิตต์ พิ๊งมาก



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ไทยรัฐ
กรอบบ่าย

Thal Rath (Mid-Day)
Circulation: 800,000
Ad Rate: 1,600

Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

วันที่: ศุกร์ 4 พฤษภาคม 2561

ปีที่: 69 ฉบับที่: 22018

หน้า: 15(ซ้าย)

Col.Inch: 32.69 Ad Value: 52,304

PRValue (x3): 156,912

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: มุมข่าวราชการ: เกษตรยุคใหม่(3)

มุม ข่าวราชการ 'อี.12'

เกษตรยุคใหม่ (3)

สิ่งที่สอดคล้องกับนโยบายการบูรณาการงานภาคเกษตรของจังหวัดอย่างยั่งยืนที่ นายกฤษณ์ บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วางไว้คือคำสั่งคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ที่ 2/2561 ที่ออกมาก่อนหน้านี้

เป็นเรื่องของแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัดเพื่อดำเนินการและปฏิบัติงานพัฒนาการเกษตรในระดับพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดเชื่อมโยงการตลาดนำการผลิตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดการบูรณาการอย่างมีเอกภาพในจังหวัดตอบสนองนโยบายรัฐบาล และส่งผลสัมฤทธิ์สู่เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่มากขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 และมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติเศรษฐกิจการเกษตร พ.ศ.2522 ให้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัดขึ้นใหม่ มีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1.ผู้ว่าราชการจังหวัด ประธานอนุกรรมการ 2.ผู้แทนหน่วยทหารกองทัพบกในพื้นที่ หรือผู้แทนกองอำนาจการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ในจังหวัด 3.ปลัดจังหวัด 4.หัวหน้าสำนักงานจังหวัด 5.ท้องถิ่นจังหวัด 6.พาณิชย์จังหวัด 7.อุตสาหกรรมจังหวัด 8.ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด 9.ประธานกรรมการเครือข่าย สทศ.ระดับจังหวัด 10.ประธาน

สภาอุตสาหกรรมจังหวัด 11.ประธานหอการค้าจังหวัด 12.ผู้แทนสถาบันการศึกษาด้านการเกษตรในพื้นที่จังหวัด 13.ผู้อำนวยการสำนักงาน อ.ก.ส. จังหวัด 14.ประมงจังหวัด 15.ปศุสัตว์จังหวัด 16.ผู้แทนหน่วยงานกรมการข้าวที่รับผิดชอบพื้นที่จังหวัด 17.ผู้แทนหน่วยงานกรมวิชาการเกษตรที่รับผิดชอบพื้นที่จังหวัด 18.ผู้แทนหน่วยงานกรมหม่อนไหมที่รับผิดชอบพื้นที่จังหวัด 19.ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัด 20.ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพื้นที่จังหวัด 21.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 22.เกษตรจังหวัด 23.สหกรณ์จังหวัด 24.หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ 25.ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่รับผิดชอบพื้นที่จังหวัด 26.ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัด 27.ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร/ผู้แทนที่รับผิดชอบพื้นที่จังหวัด 28.ผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกิน 2 ท่าน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง 29.ประธานกรรมการบริษัท ประชากรรัฐวิสาหกิจจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด 30.ประธานสมาพันธ์ SME ไทย จังหวัด 31.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ให้คณะกรรมการดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1.กำหนดยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการกิจกรรมพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดให้สอดคล้องกับนโยบาย (Agenda) และแนวทางการดำเนินงานการพัฒนาการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อขับเคลื่อนภาคการเกษตรของประเทศไทย ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล 2.ทำหน้าที่เป็นกลไกในการกำกับดูแล ขับเคลื่อนการดำเนินการตามนโยบายและแนวทางการพัฒนาการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งแผนพัฒนาจังหวัดนั้นๆ 3.ประสานการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด (Area-based) กับหน่วยงานรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง 4.ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน โครงการตามนโยบายที่สำคัญด้านการเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด 5.สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรและสหกรณ์ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับข้อเท็จจริงต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ฯลฯ

เรื่องการบริหารงานเกษตรยุคใหม่ยังมีเรื่องราวให้อ่านอีกมากในโอกาสที่เหมาะสม.

“อี.12”



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ไทยรัฐ
กรอบ่าย

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 800,000
Ad Rate: 1,600

Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

วันที่: ศุกร์ 4 พฤษภาคม 2561

ปีที่: 69

ฉบับที่: 22018

หน้า: 15(บนขวา)

Col.Inch: 6.42

Ad Value: 10,272

PRValue (x3): 30,816

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: โทรโข่งขยายข่าว: มหกรรมยางพารา



● **มหกรรมยางพารา:** มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดยสถาบันวิจัยและนวัตกรรมยางพารา ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ จัดงานมหกรรมแสดงสินค้าและประชุมทางวิชาการด้านยางพารา หรือ Natural Rubber Innovation Expo 2018 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 พ.ค. ที่โรงแรมสยามธานี จ.สุราษฎร์ธานี ในงานมีประชุมวิชาการยางพาราระดับนานาชาติ การแสดง 50 สุดยอดนวัตกรรมยางพาราการประกวดนวัตกรรมยางพารา ดูรายละเอียดที่ <http://nri2018.surat.psu.ac.th/index.html>



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ประชาชาติธุรกิจ <http://www.prachachat.net>

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 05:17

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 150,000

หัวข้อข่าว: “เยี่ยม” คุม กยท. ดึงราคายาง สร้างตลาด-เพิ่มอำนาจต่อรอง

ประชาชาติธุรกิจ

WWW.PRACHACHAT.NET ออนไลน์

หน้าแรก | หุ่น-การเมือง | เศรษฐกิจ | เกาะกระแสโลก | นวัตกรรม | การตลาด | นวัตกรรม | ไอซีที

เศรษฐกิจในประเทศ

“เยี่ยม” คุม กยท. ดึงราคายาง สร้างตลาด-เพิ่มอำนาจต่อรอง

วันที่ 3 May 2018 - 23:09 น.

2 SHARES

Facebook 2

Twitter

Google+

LINE





ดูเหมือน “ราคายาง” จะไม่ตอบรับมาตรการต่าง ๆ กว่า 9 โครงการที่ภาครัฐออกมาสับสนุนสินเชื่อทั้งให้กับเกษตรกร และผู้ประกอบการในการดูดซับหลายส่วนเกิน และเพิ่มกำลังการผลิต ตลอดจนการจัดแผนตั้งบริษัทร่วมทุนยางพาราไทยที่ลงขันระหว่าง กยท. ในยุคนายธีธัช สุขสะอาด อดีตผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ร่วมกับกลุ่ม 5 เสือส่งออกยางรายใหญ่ที่ลงขันรายละ 200 ล้านบาท รวมทุนจดทะเบียน 1,200 ล้านบาท เมื่อกลางปี 2560 เพื่อเข้าไปซื้อยางในตลาดกลางซื้อขายยางของ กยท. 6 แห่งทั่วประเทศในราคานำตลาดไม่ต่ำกว่า 2 บาท/กก. ก็ “ไม่ประสบความสำเร็จ”

เพราะขายยางที่ซื้อมาในราคาแพงกว่าคู่แข่ง อีกทั้งพื้นที่ใช้จัดเก็บยางที่ซื้อมา ยังกลายเป็นปัญหาทำให้ผู้ซื้อ-ผู้ขายตลาดกลางไม่มีพื้นที่จนต้องปิดตลาดกลางนานเป็นสัปดาห์ เพื่อเคลียร์พื้นที่ เป็นจังหวะที่ผู้ซื้อจួយโอกาสดังกล่าวทุบราคาซื้อขายลงมาถึง กก.ละ 6 บาท กลายเป็นชนวนเหตุให้ชาวสวนยางไม่พอใจร่วมกันขับไล่ นายธีธัช ออกจากตำแหน่ง

ปัญหาที่ยังสับสนหลายเรื่องเป็นแรงผลักดันให้นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ใช้อำนาจตามมาตรา 44 ย้ายนายธีธัช และปรับให้ ดร.ธนวรรณ พลวิชัย ที่ทีมงานเศรษฐกิจในทำเนียบรัฐบาลส่งมารักษาการผู้ว่าการ กยท. พร้อมกับเสียงขู่ว่า “ถ้าราคายางไม่ดีขึ้น แต่ในที่สุด ดร.ธนวรรณก็ถอดใจลาออกหลังทำงานเพียง 14 วัน”

นายเกษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังคุมสถานการณ์อย่าง “ได้ไม่เต็มที” เพราะยังมีบอร์ดที่รัฐมนตรีเกษตรฯ คนเก่าอยู่ แต่เมื่อมีการเปลี่ยนกรรมการฝ่ายราชการใหม่ในบอร์ดกว่า 5 คน ที่ส่วนใหญ่มาจากกระทรวงเกษตรฯ ประธานบอร์ด กยท. คือ พล.อ.ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข จึงเปิดทางให้นายเกษฎามาหารักษาการผู้ว่าการ กยท. คนใหม่โดยตรง



ชื่อของ “เยี่ยม ภาวะโรฤทธิ์” โผล่เข้ามาแทน ดร.ธนวรรณทันทีที่ประกาศลาออกเมื่อวันที่ 19 เม.ย. ที่ผ่านมา ถือว่าไม่น่าแปลกใจ เพราะเคยทำงานสถาบันวิจัยยางและเป็นผู้จัดการบริษัท ร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศจำกัด (IRGO) มาก่อน อีกทั้งสนิทสนมกับทีมงานกรมวิชาการเกษตรของนายเกษฎาเป็นอย่างดี คาดกันว่าน่าจะทำงานร่วมกันได้ราบรื่น

เพียงสัปดาห์เดียว “เยี่ยม” แกลงแผนแก้ปัญหาราคายางตกต่ำรับกับฤดูเปิดกรีดยางใหม่ทันทีว่า จะประชุมร่วมกับผู้บริหารสหกรณ์ชาวสวนยางทั่วประเทศที่มีสมาชิกถึง 2 ล้านคนต้นเดือน พ.ค. นี้ เพื่อหาปริมาณการผลิตยางแผ่นรมควัน น้ำยางข้น ยางคอมพาวนด์ (ยางผสมสารเคมี) ยางแท่ง ฯลฯ ของแต่ละสหกรณ์ที่จะเข้าร่วมตั้งเป็นนิติบุคคลร่วมกับ กยท. เป็นบริษัทร่วมค้าฯ หรือตั้งเป็นกองทุน เพื่อรวบรวมยางจากสถาบันเกษตรกร และนำไปเจรจาขายให้กับโรงงานผลิตรายยนต์-ถุงมือยาง-ถุงยางอนามัย รวมถึงผู้นำเข้ายางจากต่างประเทศ โดยเฉพาะสหกรณ์ยางส่วนใหญ่ในไทยจะเน้นการ



ผลิดยางแผ่นรมควัน นำยางชั้นค่อนข้างมาก ในขณะที่ยาง 2 ประเภทนี้มีประเทศไทยผลิตอยู่เพียงประเทศเดียว เพราะการใช้ยางทั่วโลกจะมาจากความต้องการนำไปผลิตยางรถยนต์ถึง 70% ขณะที่บริษัทผู้ผลิดยางรถยนต์ชั้นนำของโลก 10 อันดับแรกก็ตั้งโรงงานผลิตในไทยอยู่แล้ว

ส่วนการขายให้กับผู้นำเข้าต่างประเทศ ทาง กยท. จะร่วมกับกระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงพาณิชย์ พร้อมจับมือกับผู้นำเข้ายางจากทุกมุมโลกมาเจรจาซื้อขายกันในไทยอีกครั้งหนึ่งในเร็ว ๆ นี้ พร้อมกับจะเชิญผู้นำเข้าจากยุโรปและสหรัฐ ฯลฯ เดินทางไปชมการผลิตยางแปรรูปของสหกรณ์สวนยางหลายแห่งในภาคใต้ในเดือนพ.ค. นี้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในมาตรฐานการผลิตของสถาบันเกษตรกรยางไทย อีกทั้งเป็นการกระจายความเสี่ยงลดการพึ่งพาดตลาดจีนอย่างในปัจจุบัน” ก็แล้วแต่จะมองว่าเป็นเสือดัวที่ 6 เพิ่มจาก 5 เสือส่งออกยางกันหรือไม่” เยี่ยมกล่าว

ที่แน่ ๆ แนวคิดการรวมตัวขาย ช่วยให้อำนาจการต่อรองราคาและเงื่อนไขที่ดีย่อมมีมากขึ้น การมีออร์เดอร์รอไว้ก่อนแล้วค่อยสต็อกสร้างศักยภาพให้ประเทศผู้ผลิตว่ามีตลาดซื้อขายส่งมอบจริงที่มีปริมาณยางค่อนข้างมาก เพื่อคานอำนาจกับตลาดซื้อขายโภคภัณฑ์ที่จีน ญี่ปุ่นหรือสิงคโปร์ ที่มักจะซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่คำนึงถึงต้นทุนการผลิตยางในหลายประเทศผู้ผลิต

อีกทั้งการที่ กยท. จะหารือกับกรมวิชาการเกษตร เพื่อขอเป็นกรรมการร่วมในการตรวจสอบสต็อกยางผู้ส่งออกตามพ.ร.บ. ควบคุมยาง พ.ศ. 2542 ในเร็ว ๆ นี้ หากได้รับไฟเขียว ย่อมทำให้เสือดัวที่ 6 มีข้อมูลในการวางแผนการค้าได้มากขึ้น เข้าทำนองรู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะเกินครั้งก็ยังมี



2





การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) <http://www.trf.or.th>

Rating: ★★★★★

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 06:41

Site Value: 30,000

PRValue (x3): 90,000

หัวข้อข่าว: **รบ. ตั้งเป้าไทยเป็นมหาอำนาจพาราไน 3-5 ปี หวังแปรรูปให้เกิดมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 40**

รหัสข่าว: I-180504000589

หน้า: 1/1